

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 26/9, các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dự hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố.

Đến hết tháng 9/2019, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt hơn 192.136 tỷ đồng, đạt 45,17% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 49,14% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó, vốn trong nước chiếm 94,51%, tổng nguồn vốn đã giải ngân đạt 49,17% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 52,58% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn ngoài nước chiếm 5,49% tổng nguồn vốn đã giải ngân, đạt 18,8% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 23,09% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Có 7 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70%; 31 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30%. Tỉnh Thái Bình đứng thứ 10 trong số các bộ, cơ quan trung ương, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao với tổng vốn giải ngân kế hoạch

đầu tư công 9 tháng năm 2019 ước đạt 1.793.369 tỷ đồng, đạt 67,22% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 77,24% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình giải ngân và nguyên nhân chậm giải ngân đồng thời đề xuất những kiến nghị để thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Vốn đầu tư công là nguồn lực quan trọng đóng góp cho phát triển cơ sở hạ tầng nói riêng và kinh tế - xã hội của đất nước nói chung. Chính vì thế, thời gian tới, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm nhằm thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công. Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ hàng tháng, trên cơ sở đó

có phương án tăng cường kiểm tra; đề xuất phương án trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. Bộ Tài chính cần rà soát, đơn giản hóa thủ tục giải ngân nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư thanh quyết toán vốn đầu tư công; tăng cường theo dõi, giám sát, cập nhật thông tin giải ngân đối với các chương trình, dự án của các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các địa phương, bảo đảm thông tin về số liệu giải ngân đầy đủ, kịp thời, chính xác; khẩn trương đề xuất các giải pháp xử lý vướng mắc trong quản lý nợ công các dự án sử dụng vốn ODA; chỉ đạo Kho bạc Nhà nước thanh toán vốn kịp thời cho các dự án đã đủ điều kiện, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh nhằm rút ngắn thời gian thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công. Đối với Bộ Xây dựng, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, đầu đốc, tổ chức thực hiện các quy định

của pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng; cắt giảm các thủ tục không cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thông báo và giao chỉ tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; rà soát tiến độ, tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đối với từng dự án được giao quản lý gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/9 làm cơ sở để tham mưu điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp; được phép bố trí, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019 với những dự án giải ngân chậm, không có khả năng thực hiện cho các dự án khởi công mới có đủ thủ tục đầu tư; được phép điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngoài năm 2019 đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trong nội bộ cơ quan trung ương và địa phương, bảo đảm không vượt tổng mức kế hoạch vốn đầu tư nước ngoài năm 2019.

MINH HƯƠNG

KHAI MẠC GIẢI CẦU LÔNG...

(Tiếp theo trang 1)



Tham gia giải đấu năm nay có trên 100 vận động viên đến từ 18 đội tuyển cầu lông thuộc các sở, ngành, địa phương, đơn vị và các câu lạc bộ trong tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 3 nội dung: đôi nam trên 41 tuổi, đôi nữ và đôi nam không phân biệt độ tuổi, thi đấu theo thể thức chia bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm ở mỗi bảng.

Giải cầu lông tranh cúp PTTH Thái Bình được tổ chức 2 năm một lần, với mục đích tạo sân chơi lành mạnh để những người yêu thích môn cầu lông có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, thúc đẩy phong trào luyện tập môn cầu lông và phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" ngày càng phát triển.

Ngay sau lễ khai mạc, hai trận đấu của vòng loại đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, mang đến cho khán giả những pha cầu ăn tượng và đẹp mắt.

Giải năm nay diễn ra trong ba ngày 26 - 28/9 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

9 THÁNG, TOÀN TỈNH THU HÚT...

(Tiếp theo trang 1)

được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký mới gần 6.689 tỷ đồng, bằng 109,6% số lượng doanh nghiệp và bằng 257% vốn đăng ký mới so với cùng kỳ năm 2018. Đến nay, toàn tỉnh có 6.908 doanh nghiệp, 870 chi nhánh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 72.327 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Chủ động phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa các dự án vào hoạt động theo phương án đã phê duyệt, nhất là các dự án đầu tư lớn, trọng điểm. Hoàn thành lập quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và quy hoạch các phân khu; tổ chức xúc tiến, thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp vào đầu tư, kinh doanh hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch và trong Khu kinh tế.

HUNG HÀ

Hỗ trợ nuôi cá lồng

Đến nay, toàn huyện Hưng Hà có 7 điểm quy hoạch nuôi cá lồng trên sông với 141 lồng cá, tầng 60 lồng so với năm 2018. Tuy nhiên, việc phát triển mô hình nuôi cá lồng trên sông còn gặp một số khó khăn do chi phí ban đầu khá cao, giao thông chưa thuận tiện. Do vậy, UBND huyện Hưng Hà đã ban hành chế hỗ trợ 10 triệu đồng/lồng cá mới đồng thời hỗ trợ toàn bộ chi phí đường điện, tối đa 100 triệu đồng điểm nuôi cá lồng. Toàn huyện phấn đấu hết năm 2019 có thêm từ 60 - 70 lồng nuôi cá. Hiện nay đã có thêm hai xã Hồng An và Tân Lễ đăng ký nuôi cá lồng.

MAI THÙ

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TIẾN HẢI

Tham gia gần 157.000 ngày công xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện Tiến Hải đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân hưởng ứng phong trào, trọng tâm là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Hội thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các mô hình, cách làm hay trong phát triển kinh tế, thông qua các cuộc họp, hội thảo, tập huấn, tham quan... Đến nay, đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền 689 cuộc; vận động hội viên hiến đất nông nghiệp, đất thổ cư làm giao thông nội đồng, đường giao thông là 2.077.393m. Xây dựng các công trình, ủng hộ tiền đồng góp xây dựng hạ tầng 314,459 ngày công; vận động hội viên hiến đất nông nghiệp, đất thổ cư làm giao thông nội đồng, đường giao thông là 2.077.393m. Xây dựng các công trình, ủng hộ tiền đồng góp xây dựng hạ tầng 314,459 ngày công; vận động hội viên hiến đất nông nghiệp, đất thổ cư làm giao thông nội đồng, đường giao thông là 2.077.393m. Xây dựng các công trình, ủng hộ tiền đồng góp xây dựng hạ tầng 314,459 ngày công; vận động hội viên hiến đất nông nghiệp, đất thổ cư làm giao thông nội đồng, đường giao thông là 2.077.393m.

MANH THẮNG

Thu nhận 75 đơn vị máu

trong ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 26/9, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Tại ngày hội, gần 100 cán bộ, viên chức, đoàn viên thanh niên Bệnh viện Đa khoa huyện, trạm y tế các xã đã đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, ban tổ chức thu được 75 đơn vị máu, đạt 89% kế hoạch năm 2019. Những đơn vị máu thu được sẽ góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

THU TRANG

HỘI TNDS - PHSK HUYỆN VŨ THƯ

Thu hút 4.500 hội viên tham gia luyện tập thường xuyên

Sáng ngày 26/9, Hội Tâm năng dưỡng sinh - phục hồi sức khỏe (TNDS - PHSK) Huyện Vũ Thư tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Hội TNDS - PHSK tỉnh Thái Bình (1999 - 2019) và 15 năm thành lập Hội TNDS - PHSK huyện Vũ Thư (2004 - 2019).

Sau 15 năm thành lập, đến nay, Hội TNDS - PHSK huyện Vũ Thư đã hình thành 22 chi bộ có số, 26/30 xã, thị trấn có phong trào TNDS - PHSK. Hội đã mở được 126 lớp luyện tập TNDS - PHSK, thu hút trên 5.000 lượt người tham gia; trong đó, thành lập được 76 câu lạc bộ thu hút 4.500 hội viên tham gia luyện tập thường xuyên. Trong 15 năm đã có trên 200 cán bộ, hội viên, hướng dẫn viên tham gia các khóa học nâng cao về TNDS - PHSK để phát triển phong trào luyện tập tại các địa phương; góp phần tích cực nâng cao sức khỏe cộng đồng. Điển hình như các xã Việt Hùng, Bách Thuận, Hiệp Hòa, câu lạc bộ TNDS - PHSK thôn An Đẽ (xã Hiệp Hòa), thôn Phú Lễ (xã Minh Lăng)...

QUỖNH LƯU

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

chủ yếu và 7 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về kết quả tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, Tiểu ban Tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể đã hoàn chỉnh dự thảo lần 6, trong đó đề xuất 2 chỉ tiêu chủ yếu và 8 nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá mức

độ hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để ra; đề xuất nghiên cứu rút bớt một số chỉ tiêu để ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận về một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các thành viên tổ giúp

việc Tiểu ban Văn kiện chủ động, tích cực phối hợp thực hiện bảo đảm chất lượng công việc được giao, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, yêu cầu đến ngày 15/10/2019 phải hoàn thành dự thảo lần 1 để xin ý kiến góp ý vào dự thảo theo kế hoạch đã đề ra. Về định hướng xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị phân đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX phải đánh giá đầy đủ những mục tiêu và

chỉ tiêu đặt ra, trong đó có cả những mục tiêu cơ bản, những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá. Đồng chí nhấn mạnh: Trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu cần lưu ý nội dung một số chỉ tiêu, mục tiêu thay đổi ở thời điểm hiện tại, các ngành cần nghiên cứu đưa ra hệ quy chuẩn đánh giá cho phù hợp. Về chỉ tiêu đặt ra cho nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thống kê tỉnh nghiên cứu đưa ra các

chỉ tiêu phù hợp sao cho vừa sát với tình hình thực tiễn của tỉnh vừa bảo đảm các chỉ tiêu của trung ương; số lượng chỉ tiêu dao động từ 18 đến 20 chỉ tiêu. Đồng chí yêu cầu đề cập nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực đồng thời tiếp tục nghiên cứu để xuất 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ tới. Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh còn thống nhất một số nội dung liên quan đến bố cục, cách diễn đạt và độ dài dự thảo báo cáo chính trị.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

cư trú ổn định. Những năm qua, việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em luôn được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã quan tâm triển khai thực hiện với các nội dung, hình thức đa dạng. UBND thành phố đã

ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 19/19 phường, xã duy trì, nâng cao các tiêu chí phường, xã phù hợp với trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, triển khai nhiều mô hình địa chỉ tin cậy,

giáo dục kỹ năng sống. Tuy nhiên, tình hình xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố vẫn còn. 5 năm qua, thành phố có 15 vụ xâm hại trẻ em; trong đó bạo lực trẻ em 6 vụ, trẻ em bị xâm hại tình dục 9 vụ.

Trên cơ sở yêu cầu của đoàn giám sát, đại diện các cơ quan chức năng và lãnh đạo thành phố Thái Bình, một số xã, phường giải trình làm rõ một số vấn đề về công tác bảo

vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ưông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những nỗ lực của thành phố trong công tác chăm sóc, giáo dục và phòng, chống xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, nguy cơ trẻ em bị xâm hại còn diễn biến phức tạp, do đó đồng chí yêu cầu thành phố cần tiếp tục

quan tâm hơn nữa đến vấn đề này. Đồng thời mong muốn các cấp, các ngành của thành phố cần có thái độ nghiêm túc, xử lý nghiêm, có tính răn đe đối với các hành vi xâm hại. Ngoài quan tâm các nhóm đối tượng cần được bảo vệ, cần phân tích kỹ hơn những vấn đề của nhóm đối tượng gây ra hành vi, từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể.

Làm điểm chuyên đề "Quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh"



Hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Sáng ngày 26/9, tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình), Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình tổ chức làm điểm chuyên đề "Quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh" khối tiểu học. Trên 2.000 học sinh Trường

Tiểu học Lê Hồng Phong đã được tuyên truyền về tác dụng của mũ bảo hiểm cũng như những tác hại của việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; các quy định thực hiện đội mũ bảo hiểm và tham gia giao thông an toàn; hướng

dẫn cách chọn mua mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cách đội, cài quai mũ bảo hiểm đúng cách, tư thế ngồi trên xe máy và tham gia thực hành kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Tại buổi tuyên truyền, Ban An toàn giao thông nhà trường, Hội phụ huynh học sinh, đội sao đỏ, chủ tịch hội đồng tự quản các lớp ký cam kết thực hiện việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy tham gia giao thông.

Thông qua buổi tuyên truyền giúp các em học sinh hình thành thói quen, nhận thức, ý thức về an toàn giao thông, từ đó trở thành những tuyên truyền viên tích cực, giúp gia đình và người thân cùng nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

ĐỨC DUNG

1.699 lượt phương tiện xe cơ giới không đạt tiêu chuẩn

Theo báo cáo của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình (17-01S), từ ngày 1/1/2019 đến ngày 23/9/2019, Trung tâm đã kiểm định 16.464 lượt phương tiện xe cơ giới trong đó có 14.765 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn, 1.699 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn.

Nguyên nhân của các phương tiện không đạt tiêu chuẩn là do vi phạm về nhận dạng, khung, ghế, thân vỏ, hệ thống lái, hệ thống truyền lực, điện, phanh, đèn, khí xả, tiếng ồn... Khi phát hiện các phương tiện không đạt tiêu chuẩn, đăng kiểm viên của Trung tâm đã giải thích, hướng dẫn để chủ phương tiện tiến hành sửa

chữa và trở lại đăng kiểm khi đạt tiêu chuẩn.

Thực hiện chủ trương siết chặt kiểm tra tải trọng phương tiện giao thông đường bộ, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình kiên quyết không đăng kiểm và không cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho các phương tiện không đúng kích cỡ, thay đổi thiết kế của nhà sản xuất. Đối với những phương tiện có kích thước thùng hàng không đúng quy định, lắp thêm ghế, giường nằm, Trung tâm yêu cầu khỏi phục nguyên trạng mới được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

PHẠM HƯNG

Bộ Y tế thí điểm 6 thủ tục mới trên cơ chế một cửa quốc gia

(chinhphu.vn) Từ ngày 1/10, 6 thủ tục hành chính mới của Bộ Y tế liên quan đến an toàn thực phẩm, môi trường y tế sẽ được thí điểm thực hiện trên cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), thời gian qua, Bộ Y tế cùng với các cơ quan chức năng đã xây dựng, hoàn thiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để kết nối liên thông với Cổng thông tin một cửa quốc gia đối với 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và môi trường y tế.

Trong đó, 2 thủ tục thuộc Cục An toàn thực phẩm chủ trì gồm: kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường;



Ảnh minh họa

kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt.

Bốn thủ tục thuộc Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì gồm: cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu để nghiên cứu; cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu là quốc biếu, cho, tặng; cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu là quốc biếu, cho, tặng; cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng,